



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 25 ก.พ. 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย ติดเชื้อในประเทศ 63 ราย มาจากประเทศ 9 ราย ติดเชื้อสะสม 25,764 ราย หายป่วย 24,734 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 947 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 83 ราย **จ. ตาก** พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย **จ. ชัยนาท** นพ.สสจ.เผยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ใกล้ชิด มากกว่า 100 คน ได้ผลแล้ว 50 คน ไม่พบเชื้อ

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, one31, thaigov, mcot, TNN, INN, thailandplus, kaohoon)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย ขณะนี้ไทยมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว 317,600 โดส เป็นวัคซีนล็อตแรกจากซิโนแวค 200,000 โดส และแอสตราเซนeca 117,600 โดส เมื่อผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้นำประเทศ จะมีคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนเป็นผู้ตัดสินใจ นอกจากนี้ ไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 หากมีเอกสารถูกต้อง มีแหล่งที่มาและแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน สามารถนำมาขึ้นทะเบียนกับ อย. ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, 9, TNN, Thaipbs, workpoint today)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า วัคซีนของซิโนแวคและแอสตราฯ หลังฉีดครบ 2 โดส จะได้รับรับรองจากกรมควบคุมโรค ในอนาคตอาจนำไปเป็นเงื่อนไขการให้พาสปอร์ตวัคซีนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และอาจนำไปสู่การลดระยะเวลากักตัว

-รมว.สธ. รมช.สธ. ปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมทางไกลกับผู้บริหาร มอบหมายภารกิจจอสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน ให้คำแนะนำความสำคัญที่ต้องได้รับวัคซีน ความปลอดภัย ขั้นตอนการรับการฉีดวัคซีน เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account “หมอพร้อม” เป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ระบบนัดรับวัคซีน และการรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ จะเริ่มฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, thailandplus, prachachat, mcot)

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. แถลงข่าว การฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรกในพื้นที่เป้าหมาย 18 จังหวัด การจัดสรรให้กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่ขึ้นกับการพิจารณาของคกก.โรคติดต่อจังหวัด โดยนำรายชื่อกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข้ามาในระบบหมอพร้อม จะแสดงรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนภายใน 1-2 วันนี้ ระยะแยกรพ.จะติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจ จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนแต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อรพ.ที่รักษา และขอลงทะเบียนเพิ่มเติม หากไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้าไปในไลน์หมอพร้อมและลงทะเบียน สามารถเช็คได้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไร หรือสามารถสอบถามสถานพยาบาลใกล้บ้านให้ตรวจสอบได้ โดยวัคซีนของซิโนแวคจะฉีดวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนของแอสตราเซนecaจะฉีดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป วันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขอให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนใช้ไลน์หมอพร้อมติดตามอาการหลังรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีระบบแจ้งเตือนการมารับวัคซีนเข็มที่สอง โดยของซิโนแวคจะฉีดห่างกัน 21 วัน ของแอสตราเซนecaฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนจะมีการติดตามผ่านอสม.และทางโทรศัพท์ โดยวันที่ 1 มี.ค. 2564 จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง กรณีชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วยังต้องกักตัวตามปกติ 14 วัน หากมีข้อมูลและแนวทางระดับนานาชาติในการลดเวลาการกักตัวก็จะพิจารณา

-นพ.ศเวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงกรณีสำนักข่าวต่างประเทศเผยแพร่ข่าวว่าตลาดจตุจักรอาจเป็นต้นกำเนิดเชื้อโควิด 19 ก่อนตลาดในเมืองอุฮั่น ประเทศจีน ว่า กรมควบคุมโรคได้ชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริง และผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้ชี้แจงผ่านสื่อเช่นกันว่าไม่เคยระบุว่าไวรัสก่อโรคโควิด 19 มาจากสวนจตุจักร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (tnnthailand, newtv)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนซิโนแวค โดยตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย คุณภาพของวัคซีน ตามรายการข้อกำหนดเฉพาะของวัคซีนสำเร็จรูป ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกรายการทดสอบ ส่วนผลการทบทวนเอกสารข้อมูลกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนรุ่นการผลิตที่ไทยได้รับมาจากผู้ผลิต สอดคล้องตามกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอย. กรมฯ จึงรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนซิโนแวคที่ส่งให้ไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ทันตามความต้องการของ

ประเด็นข่าว

ประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ทท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, thailandplus, ChiangmaiNews

-กรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าวัดทำบุญ สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือเมื่อสัมผัสผู้อื่นหรือสิ่งของที่ต้องสัมผัสร่วมกัน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลขณะทำกิจกรรม ในวัดต้องเน้นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้าอย่างกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า และหลังจากปฏิบัติงานต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำที่ การจัดพิธีทางศาสนาเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

-กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ประชมนโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม อากาศภายหลังได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ให้เฝ้าระวังและสอบสวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อย. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เครือข่ายระดับเขต จังหวัด ชุมชน และ อสม. เข้าร่วมประชุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งการจัดสรรวัคซีนงวดแรกต้นเดือนมี.ค. 4,000 โดส ได้เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน โดยมี นพ.พิทักษ์พล บุญยามาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 ร่วมติดตามการซ้อมอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมอนามัย ลงพื้นที่เสริมพลังความมั่นใจและสร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุม ณ โรงเรียนบ้านบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมคุมเข้มตามมาตรการของ สธ. การเปิดเรียนต้องประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID และเน้นมาตรการบริหารจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดหาบุคลากรดูแลนักเรียน จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และกำกับติดตามและประเมินผล ครูต้องบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กทุกวัน ถ้ามีเด็กไอ จาม มีไข้พร้อมกัน 5 รายขึ้นไป ให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงแนะนำให้ นักเรียนเขียน Timeline ประจำวันหลังเลิกเรียน การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ตามแนววิถีชีวิตใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผย การส่งมอบวัคซีนล็อตแรกเร็วกว่ากำหนดการเดิม ซึ่งต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและผ่านการรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนจึงจะสามารถขนส่งและกระจายวัคซีนได้ แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว มาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ยังคงเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์

-โฆษก ศบค. พร้อมคณะผู้บริหารเขตฯ 10 แพทย์ พยาบาล จนท.สาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร ตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง ติดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เพื่อร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และล้างตลาดไล่ COVID-19 ผนึกตามมาตรการ 3 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างมาตรฐาน 2.สร้างความปลอดภัย 3.สร้างความมั่นใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยแพร่ความเห็นของ นายหยาง ชิน อุปทูต รก.เอกอัครราชทูต ว่า วัคซีนซิโนแวคมาถึงประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอันสำคัญอีกครั้งหนึ่งของความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย เป็นวัคซีนล็อตแรกที่ประเทศจีนส่งออกมายังประเทศไทย และเป็นวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดแรกที่ประเทศไทยได้นำเข้ามา ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สั่งซื้อวัคซีนจีนผ่านช่องทางพาณิชย์และนำไปใช้ทั่วไป

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายกฯ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ขึ้นอยู่กับสถาบันวัคซีนและกรมควบคุมโรคที่จะต้องจัดทำให้เหมาะสม ส่วนการจัดสรรวัคซีนไปพื้นที่ต่างๆ เป็นไปตามที่ ศบค. กำหนดร่วมกับสธ. และถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้ชุมนุมประท้วงทุกวัน ผู้ว่าฯ ต้องเตรียมแผนรับมือกรณีมีผู้อพยพข้ามแดนและต้องระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่ นายกฯ ฝากความเป็นห่วงและให้กำลังใจบุคลากรที่ทำงานหนัก จึงมีการพิจารณาให้ จ.ตาก ได้รับวัคซีนล็อตแรก ด้านผู้ว่าฯ ตาก เสนอ ศบค.ชุดเล็กให้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนแม่สอด เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ และมาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางข้ามไปมา เพื่อเป็นต้นแบบจังหวัดชายแดนพื้นที่อื่น ที่ประชุม ศบค. ยังประชุมร่วมกับ จ. สมุทรสาคร คาดเปิดตลาดกลางกุ้งได้ในวันที่ 1 มี.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

-เฟซบุ๊กของโฆษกประจำสำนักนายกฯ ชี้แจงกรณีนายกฯ ใช้มือเปล่าถือขวดวัคซีนโควิด 19 ว่า ขวดวัคซีนดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ fm91bkk

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจการเตรียมแผนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยรพ.สังกัด กทม. ระยะแรกประกอบด้วย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิธโร อุทิศ และรพ.ราชพิพัฒน์ สำหรับรพ.สังกัดอื่นและรพ.เอกชนที่ร่วมให้บริการ

ประเด็นข่าว

จะแจ้งให้ทราบต่อไป กทม.จะได้รับวัคซีนชุดแรก 66,000 โดส ฉีดให้ประชาชนได้ 33,000 คน ด้านประชาสัมพันธ์ กทม. เผยรายชื่อ 16 รพ.ฉีดวัคซีนโควิด คาดเริ่มฉีดมี.ค.นี้ หลังได้รับวัคซีนจาก สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.ขอนแก่น ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจาก จ.ตาก ราชบุรี และสมุทรสงคราม เข้ารายงานตัว และตั้งมิสเตอร์วัคซีน ออกสำรวจประชาชนที่ต้องการได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-กพท.ประกาศปลดล็อกให้สายการบิน 'เสิร์ฟอาหาร-เครื่องดื่ม' บนเที่ยวบิน 25 ก.พ.นี้

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ผู้ว่าฯ ระยองทำหนังสือขอวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100)

-นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ ระยอง ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ปลัด ก.มหาดไทย ขอความอนุเคราะห์ให้ ศบค.มท. พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่ระยองเป็นกรณีพิเศษ 4,000 โดส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจเอกชน และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ระบุว่า การกระจายและจัดสรรวัคซีนโควิด 19 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามหลักการแพทย์และหลักวิชาการ ซึ่งจังหวัดและกลุ่มคนที่พิจารณาให้ได้รับวัคซีนก่อนเป็นจังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อ รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และชลบุรี และกำลังพิจารณาให้วัคซีนกับกลุ่มพิเศษเพิ่มเติม เช่น นักกีฬาโอลิมปิกที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันหรือคัดตัวในต่างประเทศ ส่วน จ.ระยอง จะได้รับวัคซีนของซิโนแวคในเดือน มี.ค. 28,000 โดส เดือน เม.ย. 32,000 โดส

2.ตลาดจตุจักรไม่ใช่ต้นตอแพร่เชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-WHO ชี้แจงว่า ได้รวบรวมคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อปฏิบัติการในการสืบหาต้นกำเนิดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อิสระรายหนึ่งในคณะผู้เชี่ยวชาญถูกสื่อยกคำพูดไปอ้างอิงอย่างไม่ถูกต้องว่าไทยเป็นต้นกำเนิดของไวรัส ขณะนี้ไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าต้นกำเนิดของไวรัสอยู่ในไทย และบทความที่มีข้อความบิดเบือนดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว ล่าสุดคณะทำงานได้เสร็จสิ้นภารกิจในจีนและอยู่ระหว่างเขียนรายงาน จะสรุปข้อค้นพบจากภารกิจนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บ้านเมือง

-นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค และ นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยืนยันผ่านรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด 19 ว่า ตลาดจตุจักรไม่ใช่แหล่งเริ่มต้นแพร่เชื้อโควิด 19 อย่างแน่นอน อีกทั้งรัฐบาลยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3.กรีนพาสปอร์ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-ออสเตรียจะเสนออียู ออกกรีนพาสปอร์ตให้คนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว หรือคนที่มิภูมิคุ้มกันโรค หากกลุ่มอียูไม่เห็นด้วยอาจจะดำเนินการเองโดยปรับลดขนาดให้ครอบคลุมเฉพาะออสเตรียกับประเทศเพื่อนบ้าน

4.พนักงานธนาคารออมสินติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ธ.ออมสิน สาขาทันคา จ. ชัยนาท พบพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อโควิด 19 สั่งปิดความสะอาด 1 วัน สสจ.จ.ชัยนาท แจ้งผ่านเพจให้ลูกค้าธนาคารที่ไปใช้บริการช่วงวันที่ 15-24 ก.พ. รายงานตัวที่รพ.สต. หรือรพ.ใกล้บ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยง

5.ข่าวบิดเบือน รับอาสาสมัครทดลองวัคซีนในไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

-อภ. ชี้แจงกรณีมีข่าวเปิดรับอาสาสมัครทดลองวัคซีนโควิด 19 ในไทย ว่า เนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ขณะนี้การศึกษาวิจัยทางคลินิกของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในมนุษย์ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างขออนุญาตจากคกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และอย. จึงยังไม่มีเปิดรับอาสาสมัครแต่อย่างใด

6.วิจารณ์ประเด็นไทยมีวัคซีนมากสุดในอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟฟิกเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของไทยไม่ได้ล่าช้า และขณะนี้ไทยมีวัคซีนอยู่ในมือมากที่สุดอาเซียน โดยระบุว่า ประเทศอื่นในอาเซียนมีวัคซีนมากกว่าและฉีดวัคซีนไปก่อนประเทศไทย

7.การฉีดวัคซีนในนายกฯ และรรมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด)

-รรมว.สธ. กล่าวว่า ไม่ขอระบุวันที่ตนและนายกฯ จะฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเป็นผู้กำหนด ป้องกันคำครหาทั้งเรื่อง

ประเด็นข่าว

การแย่งวัคซีนประชาชน หรือให้ประชาชนฉีดก่อนเป็นหนูทดลอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, 9, Thaibps, workpointtoday)

-นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรมต. สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 คัดการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับ นายกา และนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จะมีขึ้นในวันที่ 28 ก.พ.นี้ หลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองการผลิตและประสิทธิภาพของวัคซีนทั้ง 2 บริษัทแล้วเสร็จ โดยใช้สถานที่สถาบันบำราศนราดูร ส่วนการฉีดในประชาชนทั่วไปแต่ละจังหวัดจะเริ่ม 1 มี.ค.นี้ ตามแผนการฉีดของกรมควบคุมโรค อย่างไรก็ตามเรื่องคนแอบอ้างเรียกเก็บเงินในการฉีดวัคซีน ส่วนแผนกระจายวัคซีนใน 18 จังหวัด จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม, และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนกทม.มีการซักซ้อมขั้นตอนการฉีดที่รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

8.ติดตามผู้โดยสารแท็กซี่ 68 แท็กซี่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ประชาชนสัมพันธ์ กทม. เผย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวม 961 ราย เป็นรายที่ 915-937 ทั้งพนักงานรับเหมาก่อสร้าง แม่ค้า พนักงานโรงงานนักเรียน คนขับแท็กซี่ เผยโหมไลน์พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน โดยรายที่ 915-918 มีความเกี่ยวพันกัน ส่วนผู้ป่วยรายที่ 930 อาชีพคนขับแท็กซี่ระหว่าง 5-17 ก.พ. ขับแท็กซี่ในกทม.และปริมณฑล 68 แท็กซี่ ขณะนี้สำนักอนามัย กทม. กำลังติดตามผู้โดยสารทุกรายเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, js100, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, thaibps, newtv, thestandard, xinhuathai, worldmeters)

-WHO เผย ทั่วโลกมีผู้ป่วยลดลง แต่ต้องจับตาเชื้อกลายพันธุ์ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงและแพร่ระบาดรวดเร็ว... **สหรัฐฯ** ลดธงชาติลงครึ่งเสาในกรุงวอชิงตันไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ด้าน FDA พบว่าการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสแบบเข็มเดียวของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มีประสิทธิภาพ 72% ส่วนการทดสอบในแอฟริกาใต้ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อกลายพันธุ์ พบว่ามีประสิทธิภาพ 64% นอกจากนี้ ม.โคลอมเบีย ตรวจสอบพบเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ในรัฐนิวยอร์ก รหัส B.1.526 มีคุณสมบัติหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน เชื่อว่าในรัฐขณะนี้ถึง 12% ที่ติดเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่... **โรมาเนีย** หลังรับวัคซีนโควิดโดสแรก พบผู้ติดเชื้อเกือบ 4,000 ราย หลังรับโดสสองติดเชื้อเกือบ 450 ราย เดือนประชาชนฉีดแล้วอย่าการติด เพราะกว่าจะออกฤทธิ์อย่างน้อย 7, 10 หรือ 14 วัน... **อิสราเอล** แจกเบียร์-กาแฟ ดึงดูดให้คนหนุ่มสาวฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งขณะนี้มีปัญหาประชาชนไม่เต็มใจเข้ารับการฉีด... **ชิลี** คาดมีภูมิคุ้มกันหมู่ต้านโควิด 19 กลางปีนี้... **จีน** รัฐบาลเตรียมอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนฟาร์มกรุ๊ป และของแคนซิโน ผู้พัฒนาวัคซีนแบบเข็มเดียวคล้ายกับของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โดยวัคซีนของซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพป้องกัน 72.51% ส่วนวัคซีนของแคนซิโนมีประสิทธิภาพ 65.28%... **ญี่ปุ่น** พร้อมจ่าย 12.5 ล้านบาทถ้าฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต... **เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยโควิดกลายพันธุ์เพิ่ม 14 ราย... **ฟิลิปปินส์** ติดเชื้อรายใหม่ 2,269 ราย รวมติดเชื้อ 5 แสนกว่าราย สูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน และสั่งให้ทหารทุกคนรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 หากหลีกเลี่ยงจะถูกลงโทษทางวินัย... **อินโดนีเซีย** ติดเชื้อเพิ่ม 8,493 ราย ติดเชื้อสะสม 1,314,634 ราย มากที่สุดในอาเซียน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 113,526,622 ราย ผู้เสียชีวิต 2,518,216 ราย รักษาหาย 89,117,044 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

วันมาฆบูชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews , js100, mcot, thailandplus

-กรมการแพทย์ แนะนำการทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาให้พระสงฆ์ห่างไกลจากโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น โดยเลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารหวาน มัน และเค็มมากเกินไป เลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาว เพิ่มผักและผลไม้ ถวายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำทำบุญด้วยอาหารสุขภาพ สมุนไพรที่มีรสมัน เช่น นม ธัญพืช เมล็ดถั่ว เมล็ดงา มีสรรพคุณ ลดการอักเสบ บำรุงร่างกาย เส้นเอ็น และบำรุงข้อไข พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีแร่ธาตุแคลเซียมสูง ได้แก่ ใบยอ ชะพลู ยอดมะรุ่ม ยอดแคบ้าน ใบเหลียง ขี้เหล็ก ผักกระเฉด เป็นต้น เมนูแนะนำ เช่น ห่อหมกใบยอ ใบเหลียงผัดไข่ แกงส้ม แกงขี้เหล็ก แกงคั่วใบชะพลู หรือนำผลิตภัณฑ์จากถั่วและนมถวายพระสงฆ์ จะช่วยบำรุงข้อเข่า ชะลอการเสื่อมของข้อเข่า ลดปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการปวดเข่า ส่วนยาสมุนไพรเทออาการปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ ได้แก่ ยาหม่อง ไพล น้ำมันไพล หรือ เจลไพล ยาเกววัลย์เปรียง ลูกประคบสมุนไพร และยาพอกเข่าสมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-สสส. ร่วมกับ กรมอนามัย สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และกรมการศาสนา จัดกิจกรรม "มาฆบูชา วิถีพุทธ ชุมชนเป็นสุข พระสงฆ์สุขภาพดี" ที่วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี ให้คนไทยเลือกของที่มีประโยชน์ มีคุณภาพถวายพระ เพื่อแก้ปัญหาพระสงฆ์เจ็บป่วยจากการฉันทาอาหารและโภชนาการที่ไม่เหมาะสม และรณรงค์ให้พระสงฆ์สามเณรดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

ทูตด้านสุขภาพจิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมสุขภาพจิต และกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตของ สธ. รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของกองประกวด โดยเบื้องต้นมอบหมายให้ นางสาวอแมนด้า ซาลิสซา ออบตัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรมฯ หรือทูตด้านสุขภาพจิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในประเทศ

ประเด็นข่าว

ไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โดยมีแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตร่วมกันตลอดทั้งปี

TO BE NUMBER ONE

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.ชินนรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564

น้ำแร่โซดา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-ที่พุดตาลโซดา บ้านทุ่งคุณ หมู่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชิมน้ำแร่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้ตั้งโต๊ะให้ลงทะเบียน วัดอุณหภูมิร่างกายและให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยอนุญาตให้ประชาชนทดลองชิมน้ำแร่ที่ยังไม่ผ่านการกรองคนละไม่เกิน 50 ซี.ซี. ส่วนจุดผลิตน้ำดื่มจากแหล่งน้ำพุโซดาที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ประชาชนนำขวดขนาด 500 ม.ล. ที่กรมฯ จัดเตรียมให้รองน้ำกลับไปดื่มได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำภาชนะมาใส่เอง

เครื่องดื่มกัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, sanook

-อิชิตัน เตรียมวางจำหน่ายสินค้าใหม่ “อิชิตัน กรีน แลป” เครื่องดื่มเทอร์พีน สารสกัดธรรมชาติที่มีกลิ่นชนิดเดียวกับ CBD ในกัญชง ต้นเดือนเม.ย.นี้

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ค่าฝุ่น PM 2.5 เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สูงถึง 121 71 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่ อ.ดอยเต่า 228 71 มคก./ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่แนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มโรคหลอดเลือด และกลุ่มโรคทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ปิดบ้านเรือนให้มิดชิด กลุ่มเสี่ยงหากมีอาการหายใจหอบถี่ แน่นหน้าอก ฯลฯ ให้รีบไปพบแพทย์ หรือเข้าแอปฯ คลินิกมลพิษออนไลน์ เพื่อขอรับคำแนะนำเบื้องต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews, sanook

-ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศใน กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 29 จุด สูงสุดที่เขตวังทองหลาง 71 มคก./ลบ.ม.

-กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐาน 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 114 มคก./ลบ.ม. และ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 92 มคก./ลบ.ม.

-เว็บไซต์ aqicn.org เผยดัชนีคุณภาพอากาศหลายพื้นที่ในภาคกลางของไทยอยู่ในเกณฑ์อันตรายต่อคนบางกลุ่ม ไปจนถึงอันตรายต่อคนทุกกลุ่ม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก ดัชนีคุณภาพอากาศสูงถึง 163 หมู่บ้านอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับ 158 ส่วนรพ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ระดับ 153

สภาพอากาศของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, คมชัดลึก

-กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ขณะที่ภาคกลางและ กทม.อากาศร้อน ส่วนวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กทม. เตรียมรับมือพายุฝน-ลมแรง